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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 

วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรต ิ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผูมาประชุม 

๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
๓. รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔. ดร.ณรงค คองประเสริฐ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๕. ผศ.สัญญา สะสอง  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๖. ศ.ดร.ณรงค ปนนิ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๘. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.วรรณวด ี มาลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผศ.ดร.สายสมร  สรอยอินตะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๔. ผศ.รุทธ ประวัง  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๕. ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๖. จาสิบตรี ดร.จอหนนพดล   วศินสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๗. นายทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘. นายนิมิต  วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙. ผศ.สุรศักดิ์ นุมมีศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๐. ผศ.สารุง  ตันตระกูล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแลว 
ในการประชมุ ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๘ วันที ่๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๕ 
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ผูไมมาประชุม 
๑. นายทินกร นําบุญจิตต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๒. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๔. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
 
ผูเขารวมประชุม 

๑. อาจารยวาท่ีรอยตรีธฤษ เรือนคํา ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนัญชยา  รัตนกิจ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทรมา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร สมพุฒิ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นายอุดมศักดิ์  ปญญาอินทร ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฐกานต ขันไชย ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. วาท่ีรอยตรีโกศล แสงงาม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน ทวีเจริญพร ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี 
๑๑. ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน ผูชวยอธิการบดี 
๑๒. ผศ.พรพิมล วงศสุข ผูชวยอธิการบดี 
๑๓. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร 
๑๔. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๕. อ.วินัย ไชยวงคญาติ คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน 
๑๖. ผศ.ดร.อนุวัติ  ศรีแกว คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ 
๑๗. ผศ.ดร.ชาตร ี มณีโกศล ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๑๘. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๙. รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  
 นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวเปดประชุมโดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตใหฝายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใชประกอบการจัดทํารายงานการประชุม  และเก็บไวเปนหลักฐาน
ได บุคคลอ่ืนในท่ีประชุมไมอนุญาตใหทําการบันทึกเสียงการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้  
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรื่องแจงของประธานท่ีประชุม  
 
 - ไมมี - 

 
๑.๒ เรื่องแจงของมหาวิทยาลัย 

 
 - ไมมี - 

 
๑.๓ เรื่องแจงของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๓.๑ การถูกฟองคดีตอศาลปกครองเชียงใหม ตามคดีหมายเลขดําท่ี ๓๖/๒๕๕๗ 

กรณี ไมรับคําขอใหศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดี 
ของ จาสิบตรี จอหนนพดล วศินสุนทร 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ดวยศาลปกครองเชียงใหมมีหนังสือแจงคําสั่งศาล  

ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตามคดีหมายเลขดําท่ี ๓๖/๒๕๕๗ กรณีท่ี 
จาสิบตรี จอหนนพดล วศินสุนทร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ไดทําคําขอยื่นตอศาลปกครองเชียงใหม 
และศาลปกครองเชียงใหมไดมีคําสั่งไมรับคําขอกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาดังกลาวจึงแจงมายัง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมผูถูกฟองคดีท่ี ๔ เพ่ือทราบ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
มติสภามหาวิทยาลัย  
 รับทราบ การถูกฟองคดีตอศาลปกครองเชียงใหม ตามคดีหมายเลขดําท่ี ๓๖/๒๕๕๗ 

กรณี ไมรับคําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดี 
ของ จาสิบตรี จอหนนพดล วศินสุนทร 

 
 ๑.๓.๒ การถูกฟองคดีตอศาลปกครองเชียงใหม ตามคดีหมายเลขดําท่ี ๑๐๖/๒๕๕๘ 

ของ จาสิบตรีจอหนนพดล วศินสุนทร กรณี อนุญาตใหผูถูกฟองคดี 
ขยายระยะเวลาทําคําใหการแกคําฟองออกไปอีก ๓๐ วัน ตามคํารองขอ  

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ดวยศาลปกครองเชียงใหมมีหนังสือแจงคําสั่งศาล  

ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตามคดีหมายเลขดําท่ี ๑๐๖/๒๕๕๘  
กรณีท่ีจาสิบตรีจอหนนพดล วศินสุนทร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ไดยื่นคําฟองตอศาลปกครอง
เชียงใหม โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูถูกฟองคดีท่ี ๗ ไดทําคําขอขยายระยะเวลาทําคําใหการ 
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แกคําฟองในคดีดังกลาว ออกไป ๓๐ วัน และศาลปกครองเชียงใหมไดมีคําสั่งอนุญาตใหสภามหาวิทยาลัย
ขยายระยะเวลาทําคําใหการออกไปอีก ๓๐ วัน ตามคํารองขอเรียบรอยแลว  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
มติสภามหาวิทยาลัย  
 รับทราบ การถูกฟองคดีตอศาลปกครองเชียงใหม ตามคดีหมายเลขดําท่ี ๑๐๖/๒๕๕๘ 

ของ จาสิบตรีจอหนนพดล วศินสุนทร กรณี อนุญาตใหผูถูกฟองคดีขยายระยะเวลาทําคําใหการแกคําฟอง
ออกไปอีก ๓๐ วัน ตามคํารองขอ  

 
 ๑.๓.๓ วารสารพิงคราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๑ ฉบับ คือ 

ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๕ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวาดวยมหาวิทยาลัยไดจัดทําวารสารพิงคราชภัฏ  

เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงบัดนี้วารสารฯ ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๕ 
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ไดเสร็จเรียบรอยแลว  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ วารสารพิงคราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๑ ฉบับ คือ ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๕ 
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  
 - ไมมี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  
 - ไมมี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 
 ๔.๑.๑ รายงานผลการดําเนินงานโครงการผลิตและพัฒนาครูสูความเปนเลิศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพินทร ศิริบุญมา รองอธิการบดี พรอมดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี 
มณีโกศล ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ในฐานะผูรับผิดชอบโครงการผลิตและพัฒนาครูสูความเปนเลิศ
นําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  
ไดมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานโครงการนี้ และจากรายงานผลการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย  
ป ๒๕๕๕ (ครั้งท่ี ๑) ซ่ึงนําเสนอโดยประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย และสภา-
มหาวิทยาลัยมีมติไววา “ในกรณีโครงการผลิตและพัฒนาครูสูความเปนเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
ใหบรรจุเปนวาระเพ่ือระดมความคิดในการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยใหคณะครุศาสตรจัดทํารายงาน
ความกาวหนาและขอมูลเพ่ือประกอบการระดมความคิด” นั้น  
 บัดนี้ คณะครุศาสตรไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการผลิตและพัฒนาครูสูความ
เปนเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพ่ือใหเห็นถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือระดมความคิดและรับฟง 
ขอเสนอแนะตอไป 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

๑. การจัดการเรียนการสอนใน ๘ รายวิชา ไปสรางความเปนเลิศใน ๔ พิสัย คือ สุปฏิปนโน สุวิชา
โน สุสาสโน และสุปชาโน อยางไร และการเลือก ๘ รายวิชานี้ ไปเสริมความเปนเลิศใน ๔ พิสัยนี้หรือไม และมี
วิธีการประเมินผลอยางไร 

๒. ท่ีประชุมมีขอสังเกตวา ขอมูลท่ีไดรายงาน เปนรูปแบบการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตครู
โดยท่ัวไป ซ่ึงไมไดเฉพาะเจาะจงในการผลิตครูสูความเปนเลิศ ในการผลิตครูเปนเลิศตองมีกระบวนการ
นอกเหนือจากนี้  เชน ในพิสัยท้ัง ๔ พิสัย สุปฏิปนโนของครูจะตองมีอะไรบาง หรือพิสัยอ่ืน ๆ ซ่ึงไดกลาวไวแต
ไมไดนํามาแสดงในรายงาน จึงเห็นควรตองนําไปปรับปรุงแกไขใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน และควรนําเอาแนว
การศึกษาแบบ Constructionism มาใชกับนักศึกษากลุมนี้ดวย  

๓. ความคาดหวังนักศึกษากลุมนี้นาจะเปนกลุมครูพิเศษ ซ่ึงเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวความคาดหวัง
ของมหาวิทยาลัย คือ จะใหเปนตัวอยางท่ีดี เพราะมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุน งบประมาณ เพ่ือสราง
นักศึกษากลุมนี้ใหเปนเลิศทางดานวิชาชีพครู 

๔. เม่ือพิจารณาในเชิงระบบ ยังขาดความเชื่อมโยงระหวางพิสัยแหงความเปนเลิศ การจัดรายวิชา 
การจัดกิจกรรมเสริมตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผล การกําหนดตัวชี้วัดตาง ๆ ในรายงานไมเห็นความเชื่อมโยง 
และจากขอมูลในรายงานหนา ๕ ท่ีแสดงความคิดเห็นของอาจารย จํานวนของผูท่ีแสดงความคิดเห็นมีจํานวน
คอนขางนอยไมเพียงพอท่ีจะสามารถนํามาสรุปได 

๕. ในการเสนอรายงานครั้งนี้เปนการรายงานเปนวงรอบ  ซ่ึงไมเห็นความเชื่อมโยงของโครงการ
ผลิตและพัฒนาครูสูความเปนเลิศตั้งแตเริ่มตนโครงการ จะตองพัฒนาการรายงานในครั้งตอไปใหเห็น
พัฒนาการของการดําเนินงานโครงการตั้งแตปท่ี ๑ ถึงปจจุบัน วามีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรตาม
ตัวชี้วัดท่ีตั้งไวในโครงการนี้ ซ่ึงจะทําใหเห็นวานักศึกษาของเราไดรับการพัฒนาเรื่องของความเปนเลิศ 
ในการเปนครู มีความเขมขนข้ึนอยางไร ผลของโครงการจะไดสิ่งสําคัญอยู ๒ ประเด็น คือ ๑) ตัวนักศึกษาเอง
ตองไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน เพ่ือเปนครูตนแบบท่ีเปนเลิศ ตองชี้ใหเห็นชัดเจน
วาสามารถเปนไดอยางไร ซ่ึงปจจุบันเขาปท่ี ๔ จะตองมีความเปนเลิศท่ีคอนขางชัดเจน เพราะจะตองเตรียม



๖ 
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ความพรอมในการท่ีจะออกไปฝกสอน และ ๒) การไดตนแบบของการสอนของอาจารย ซ่ึงมีความชัดเจน 
เม่ือผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการประชุมผูสอน ไดมีการชี้แจงในกระบวนการสอนของอาจารยแตละวิชาท่ีสอน  
ตองใชวิธีการสอนท่ีคิดและพัฒนาการสอนเพ่ือมุงพัฒนาเด็กสูความเปนเลิศ โดยท่ีอาจารยแตละทานจะตอง
สราง Model การสอนข้ึนมาเปนเชิงวิจัย ฉะนั้นเม่ือดําเนินการสอนเสร็จสิ้นจะได Model การสอน ๑ Model ข้ึน
ในแตละวิชา  

๖. การดําเนินการ เนนใหเห็นผลท่ีเปนรูปธรรม  ๒ ประการ คือ ๑) นักศึกษามีครบทุกพิสัย และ 
๒) อาจารยเปนอาจารยตนแบบ สามารถสราง Model การสอนท้ัง ๘ รายวิชาได วัตถุประสงคคือนําความสําเร็จ
ของโครงการฯ ไปสูนักศึกษาครุศาสตรทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ถือวาเปนโครงการท่ีมี
วัตถุประสงคท่ีดี ในเชิงแนวคิดดี  แตในทางปฏิบัติไมปรากฏอยูในการรายงานครั้งนี้  อีกท้ัง โครงการอยางนี้
เปนโครงการเชิงทดลอง (Experimental Research) กลุมนี้เรียกวากลุมทดลอง มหาวิทยาลัยตองเก็บขอมูล
ตาง ๆ จากกลุม Control ซ่ึงสุมตัวอยาง (Sampling) มาจากกลุมนักศึกษา จํานวนหลายพันคน ทําการศึกษา
ดูการเปลี่ยนแปลงระหวางนักศึกษา ๒ กลุม วาแตกตางกันอยางไร จึงจะเห็นชัดเจนวาโครงการนี้ดีอยางไร  
ในการดําเนินการท่ีผานมานี้ไมสามารถสรุปไดวา ดีเพราะกระบวนการเรียนการสอน หรือดีเพราะกิจกรรม 
หรือดีเพราะมีการมอบทุนสนับสนุน สมัยกอนการผลิตครูเปนหนาท่ีของรัฐเทานั้น หนวยงานอ่ืนไมสามารถ
ผลิตไดเนื่องจากตองควบคุมมาตรฐานครู ยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงถือวาครูมีความสําคัญอยางมากท่ีจะปลูกฝง
ความคิด อุดมการณตาง ๆ ใหกับเด็กในเรื่องความสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เพราะตองม่ันใจวา
ควบคุมเรื่องม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศชาติได จึงตั้งใหรัฐเทานั้นท่ีทํา ตอมาก็มีการผอนปรน  
ซ่ึงหนวยงานใดก็สามารถดําเนินการผลิตไดท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
เริ่มมาจากสถาบันท่ีผลิตครู ซ่ึงในการดําเนินการโครงการดังกลาว หรือในการท่ีจะทดลองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
ตองตั้งอยูบนการทดลอง ท่ีมีฐานการวิจัยท่ีคอนขางม่ันคง แนนอน มีระบบ ใหเห็นผลลัพธของโครงการนี้วา 
โครงการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงผูจะมาเปนครูได เปลี่ยนแปลงครูของครูไดจริง แตตามท่ีไดรายงานนี้  
ไมไดตอบโจทย ซ่ึงไดลงทุนไปในงบประมาณคอนขางมาก 

๗. ควรเก็บขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการนี้กับท่ีไมไดรวมโครงการใน ๔ พิสัย 
ใหเห็นชัดเจนวามีความแตกตางกันอยางไร และเก็บขอมูลระหวางอาจารยท่ีสอน ๘ รายวิชานี้ กับอาจารยท่ี
สอนรายวิชาอ่ืนวามีความแตกตางหรือไม อยางไร  ขอใหทําเพ่ิมเติม และผูท่ีทําการประเมินตองเปนจาก
ภายนอก ไมควรประเมินกันเอง 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

เห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานโครงการผลิตและพัฒนาครูสูความเปนเลิศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของกรรมการฯ ไปพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป 
 
  



๗ 
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 ๔.๑.๒ (ราง) แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 

 
ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม นําเสนอท่ีประชุม วา 

ดวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) เสร็จเรียบรอยแลว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการเรียนรูทางดานภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
และการทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชีย และทําใหผลการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผานการ
พิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

๑. ในป ๒๕๖๑ สิ่งท่ีอยากเห็น คือ สรุปผลการดําเนินการงบประมาณ ดานเครือขาย ประมาณการ
สิ่งเหลานี้วา ตีคาเปนเงินไดเทาไหร ใหเปนรูปธรรม จะบอกวาแตละปใชงบประมาณ ปละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ไมได เพราะงบประมาณจํานวนไมนอยไดลงไปสูกิจการนักศึกษา ตองรวมงบประมาณไปจัดรวมกับกิจการ
นักศึกษาและคณะตาง ๆ ในเรื่องเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม และศาสนา ซ่ึงไดรวมทรัพยากรดานตาง ๆ ไวดวย 

๒. แผนยุทธศาสตรป ๒๕๖๑ สิ่งท่ีจะใหหาขอมูลมานําเสนอเพ่ิมเติม คือ ใหดําเนินการสรุปในเรื่อง
ทรัพยากรดานกําลังคน ทรัพยากรดานงบประมาณ ทรัพยากรดานเครือขาย และใหประมาณการสิ่งเหลานี้วา
ถาคิดเปนมูลคาเปนจํานวนเงินออกมาแลวไดเทาไร ใหนําเสนอมาเปนรูปธรรม ใหเห็นถึงความชัดเจนวา 
มหาวิทยาลัยไดทํางานทุกสวนรวมกัน ในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรม 

๓. เปาประสงคท่ีสองเก่ียวกับองคความรู สามารถบูรณาการนําเอากระบวนการวิจัยเขาไป
สนับสนุนได  และจะไดเกิดความรวมมือกับสถาบันวิจัยดวย ประกอบกับทางสถาบันวิจัยเองก็มีเปาประสงค
เก่ียวกับเรื่องวัฒนธรรมอยูดวย หากเสริมเขาไปก็จะเห็นเปนรูปธรรมมากข้ึน  

๔. แนวคิดในการทํางานรวมกันเปนเครือขาย ขอใหพิจารณาเครือขายภายในมหาวิทยาลัยกอน 
รวมกับกิจการนักศึกษา คณะ สถาบันวิจัย สํานักหอสมุด เปนตน   

๕. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ในเรื่องอุปสรรค (Threats) หนา ๗  T1, T2 
ไมนาจะเปนอุปสรรค T1 หากมีหนวยงานทํางานดานเดียวกัน นาจะเปนโอกาสท่ีจะเกิดความรวมมือมากกวา 
ท่ีจะนํามาพิจารณาวาเปนอุปสรรค ควรท่ีสถาบันดําเนินการทําโครงการความรวมมือกับหนวยงานนั้น  
โครงการก็จะไดเปนองคความรูของจังหวัดเชียงใหม  ในสวนของความรวมมือนั้น ผูรับผิดชอบในแตละ
หนวยงานยินดใีหความรวมมือ เพราะตองการภาคีเครือขายท่ีจะทําใหภูมิปญญาทองถ่ินลานนา เปนท่ีประจักษ
และกาวหนาไดตอไป T2 ทางดานเทคโนโลยีก็ไมถือวาเปนอุปสรรค เพราะทุกวันนี้ ใชเทคโนโลยีมาชวยในการ
จัดเก็บรูปภาพ ขอมูล เนื้อหา เรื่องราวหลักฐานตาง ๆ ของศิลปวัฒนธรรม สามารถนําเทคโนโลยีมาเชื่อม
รอยตอประสานสอดคลองกันกับรากฐานความเชื่อ องคความรูไปในแนวเดียวกัน กาวกระโดดไปสูสากลได 
  



๘ 
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๖. ใน T1 สวนท่ีถือวาเปนอุปสรรคคือ มีหลายหนวยงานจัดงานซํ้าซอน หมายถึง ไมไดรวมมือกัน 
ตางคนตางทําโดยไมมีการปรึกษาหารือกัน ซ่ึงนําเสนอเปนอุปสรรคเพ่ือแกไขในขอนี้ ควรประสานหนวยงาน
และดําเนินงานรวมกัน สวน T2 เทคโนโลยีจะมุงไปท่ีคน คือนักศึกษา บุคลากร อาจารย สนใจเทคโนโลยีแลว
ไมเห็นความสําคัญดานศิลปวัฒนธรรม  

๗. หากเอา ท้ัง T1 และ T2 ไวเปนอุปสรรคก็ไมเสียหาย เม่ือพิจารณาจะทําโครงการ ก็ใหพิจารณา
โครงการเพ่ือแกไขปญหาเชิงอุปสรรคดังกลาว 

๘. ขอเสริม และเพ่ิมเติมในสวนของวัฒนธรรมท่ีจะเขากับยุคสมัย และมีความโดดเดน มีมูลคาเพ่ิม
มากข้ึน คือ จะทําอยางไร หรือหาโครงการท่ีจะนําเอาวัฒนธรรมไปเพ่ิมมูลคาใหสินคากับบริการของทองถ่ิน 
เชน ตอนนี้โรงแรมในเชียงใหมเปนบูทีคโฮเต็ลท่ีมีอารยธรรมลานนา หากสามารถทําวิจัยเรื่องนี้และนํามาเพ่ิม
มูลคาใหโรงแรมเหลานี้มีความโดดเดนไดก็จะชวยทองถ่ินมากยิ่งข้ึน แมแตสินคา OTOP จะทําอยางไรท่ีจะเพ่ิม
ความเปนวัฒนธรรมเขาไปในสินคาเหลานี้ เรื่องศูนยใบลาน ใบลานไดจารึกไว หลาย ๆ เรื่องเปนประโยชน
มากมาย เรื่องท่ีสําคัญโดยเฉพาะเรื่องยาลานนาเกา ซ่ึงมีสมุนไพรท่ีไดรับการทดสอบกับมนุษยจริง ๆ ซ่ึงไดทํา
การทดลองกับตัวผูคนพบตํารายา มีเปนแสนตํารับ ปจจุบันยาพวกนี้ไดรับความสนใจมาก หากสามารถนํา
งานวิจัยนี้ไปสูอุตสาหกรรมยาและเครื่องสําอางคไดจะเพ่ิมมูลคาเพ่ิมไดมากข้ึน ใหดําเนินการเปนโครงการ
เพ่ิมเติมทํารวมกับธุรกิจตาง ๆ และบรรจุไวภายใตยุทธศาสตรท่ีสอดคลอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงถือ
วาเปนโครงการเพ่ิมเติมท่ีสําคัญมาก 

๙. สวนภายในมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการจัดทําโครงการใหเห็นเปนรูปธรรม เชน สุนทรียภาพ
ทางดานดนตรีพ้ืนเมือง หากมีวงดนตรี จะสามารถเขารวมแสดงกับภาคธุรกิจโรงแรมและการทองเท่ียวดวย 
ไดหรือไม ขอใหไปทําโครงการสนับสนุนแนวคิดนี้ หรือจะคิดโครงการเพ่ิมเติม ในการทําวิจัยเรื่องรูปแบบ
ผลิตภัณฑตาง ๆ ของลานนา ศิลปะลานนาไปสูรูปแบบผลิตภัณฑ การบรรจุหีบหอตาง ๆ เปนตน หรือหาก
เปนไปได ก็ขอใหคิดโครงการท่ีทําใหวัฒนธรรมสามารถรับประทานไดดวย 

๑๐. มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจํานวนมาก เพียงแตขอให
ทางสํานักฯ ไปประสานงานใหมาจัดกิจกรรมรวมกัน ขยายกิจกรรมใหกวาง และไมซํ้าซอนกัน  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

เห็นชอบ (ราง) แผนยุทธศาสตรงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) โดยมอบมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของกรรมการฯ ไปพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป 

 
๔.๒ พิจารณาแตงตั้ง 

 
๔.๒.๑ แตงตั้งกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.ง.ส.) 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยผูดํารงตําแหนงกรรมการและเลขานุการ  

ในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงดวยการลาออก จึงทําให
ตําแหนงกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยวางลง 



๙ 
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ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงเรียกโดยยอวา ก.ง.ส. อธิการบดีจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข ผูชวยอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี เปน 
กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
(ก.ง.ส.)  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข ผูชวยอธิการบดี โดยคําแนะนําของ
อธิการบดี เปน กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม (ก.ง.ส.) รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 
๔.๒.๒ แตงตั้งผูชวยเลขานุการ  

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.บ.ม.) 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.บ.ม.) ดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ
ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๙ 
และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๙ (๖)  

ดังนั้น เลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ม. จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย 
พรพิมล วงศสุข ผูชวยอธิการบดี เปนผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการ ก.บ.ม.   

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข ผูชวยอธิการบดี เปน ผูชวยเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.บ.ม.) รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ี
มหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 
๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

  ๔.๓.๑ อนุมัติใหปริญญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๗  
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 

เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไดพิจารณาเสนอการใหปริญญาแกนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาครบถวน 
ตามหลักสูตรแลว ในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๔๖ คน ซ่ึงเปนการ
ดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 



๑๐ 
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สําเร็จการศึกษา วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 ระดับปริญญาเอก ๕ คน 
 ระดับปริญญาโท ๔๑ คน 

   รวม ๔๖ คน 
 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ใหปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  
ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
๑. หนา ๒ นายอดุล วรรณศร ไมมีผลคะแนนเฉลี่ย เกณฑการอนุมัติปริญญารายนี้อางไมถูกตอง 

และไมมีขอมูลกระจาง เนื่องจากขอบังคับท่ีอางถึงนั้น เปนขอบังคับสถาบันราชภัฏเชียงใหม วาดวย การ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐  ซ่ึงไมไดกลาวถึงในระดับบัณฑิตศึกษา ควรอาง
ขอบังคับใหถูกตอง คือ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ และวิทยานิพนธไดเกรดเทาไร  ใหนํากลับไปพิจารณาเพ่ิมเติม 

๒. ควรนิเทศงานใหผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนและประมวลผล และรองอธิการบดี ทํารายงาน
ใหถูกตองเรียบรอยกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

๓. เรื่องการอนุมัติปริญญาของนักศึกษานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กรณีอนุมัติการใหปริญญากับ
มหาบัณฑิต ในหลักสูตรสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ  แตหลักสูตรนี้มีปญหามานานแลว เนื่องจากกรรมการ
ประจําหลักสูตรไมครบจนถึงปจจุบัน ท่ีประชุมสภาฯ ไดมอบหมายใหฝายบริหารดําเนินการตรวจสอบ จนถึง
ปจจุบันก็ยังเหมือนเดิม กระท่ังในการประกาศฯ ครั้งนี้ก็สําเร็จการศึกษาอีก ๒ ราย  แตหากตรวจเช็คจํานวน
กรรมการประจําหลักสูตรก็ยังไมครบเหมือนเดิม และยังมีรายชื่อทับซอนกับหลักสูตรอ่ืน  ๒ คน  คุณสมบัติ
ของกรรมการประจําหลักสูตรไมครบอีก ๒ คน  ซ่ึงสามารถตรวจสอบได  จากการท่ีเสนอทวงติงหลายรอบแลว   
ในหนา ๕  แผนท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเปนแผน ก หรือแผน ข หากเปนแผน ข จะใชคําวาคนควาอิสระไมใช
วิทยานิพนธ และกรณีการตีพิมพในวารสารวิชาการ เนื่องจากเปนวารสารคณะวิทยาการจัดการเอง  
ขอตรวจเช็ควารสารท่ีตีพิมพของนายธนกฤต คํามี ปท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงวันเวลานี้  
ยังไมไดตีพิมพอีกราย กรณีวารสารของนางสาวหทัยทิพย คงแดง ปท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
อยากทราบวาวารสารไดตีพิมพออกมาหรือยัง   หากเปนแผน ก วารสาร ๒ ฉบับนี้ไมไดตามเกณฑ หากเปน
แผน ข ไมม่ันใจวาจะเปนวิทยานิพนธหรือคนควาอิสระ ซ่ึงไมชัดเจน จึงขอใหตรวจสอบความถูกตอง  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบความถูกตองตามขอเสนอแนะของกรรมการฯ หากไม
ถูกตองมอบใหสภาวิชาการตรวจสอบจนถูกตอง แลวจึงอนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาครบถวนตาม
หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๔๖ คน ตามบัญชีรายชื่อท่ี
นําเสนอ  

 



๑๑ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

  ๔.๓.๒ อนุมัติใหปริญญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๗  
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 

เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไดพิจารณาเสนอการใหปริญญาแกนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาครบถวน 
ตามหลักสูตรแลว ในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๑,๖๙๔ คน ซ่ึงเปนการดําเนินการ 
ตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 

 
สําเร็จการศึกษา วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 ระดับปริญญาตรี ๑,๖๙๔ คน 
   รวม ๑,๖๙๔ คน 
 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ใหปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๑,๖๙๔ คน ตามบัญชีรายชื่อท่ีนําเสนอ 

 
  ๔.๓.๓ การแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองแกไขหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ในสวนท่ีเก่ียวของกับอาจารย
ประจําหลักสูตร เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรไดเกษียณอายุราชการและเพ่ือใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม “อาจารยชินรัตน มวงงาม” เปน “อาจารยมยุรี ชมภูงาม” 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  
ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

 หนา ๒๑ และ ๒๒ ควรเพ่ิมเติมคุณวุฒิระดับปริญญาของผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวภา ศักยพันธ  
กอนสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตอไป  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยแกไขอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม “อาจารยชินรัตน มวงงาม” 
เปน “อาจารยมยุรี ชมภูงาม”  



๑๒ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

  ๔.๓.๔ การแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองแกไขหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ในสวนท่ีเก่ียวของกับอาจารย
ประจําหลักสูตร จากเดิม “อาจารยบุญรัตน สดใส” เปน “อาจารยดวงใจ เนตรตระสูตร” 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  
ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
๑) หนา ๓๐ และ ๓๒ ควรตรวจสอบคุณวุฒิและสถาบันการศึกษาของอาจารย ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ ให

ถูกตอง กอนสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตอไป  
๒) ใหพิจารณาปรับปรุง เหตุผลในการขอปรับเปลี่ยนตามตารางแนบทาย 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยแกไขอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม “อาจารยบุญรัตน สดใส” 
เปน “อาจารยดวงใจ เนตรตระสูตร” 

 
๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ 
 

  ๔.๔.๑  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วาดวย การบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. .... 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
เพ่ือใหคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
ซ่ึงแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น 
 บัดนี้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไดพิจารณา (ราง) ขอบังคับดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ราง) ขอบังคับฉบับนี ้ในการประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ขอบังคับท่ีนําเสนอ 
 



๑๓ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

  ๔.๔.๒  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
วาดวย กองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. .... 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. .... เพ่ือให
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงแตงตั้ง 
โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยผานการพิจารณาเบื้องตน 
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘  
เม่ือวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘  

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไดพิจารณา (ราง) ระเบียบดังกลาวเสร็จแลว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ราง) ระเบียบฉบับนี้ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

๑. หนา ๔๕ ขอ ๗ (๒) ควรแกไขขอความ 
จากเดิม “(๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ” 
เปน “(๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ” 

๒. หนา ๔๖ ขอ ๗ (๕) ควรแกไขเพ่ิมเติมขอความ 
จากเดิม “(๕) ผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร จํานวนสี่คน ประกอบดวย รองอธิการบดีหรือ

ผูชวยอธิการบดีหนึ่งคน คณบดีสามคน เปน กรรมการ” 
เปน “(๕) ผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร จํานวนสี่คน ประกอบดวย รองอธิการบดีหรือผูชวย

อธิการบดีหนึ่งคน คณบดีสามคนจํานวนเจ็ดคน ประกอบดวย คณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดี
วิทยาลัยแมฮองสอน และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เปน กรรมการ” 

๓. หนา ๔๖ ขอ ๘ (๑) ควรเพ่ิมเติมขอความ 
จากเดิม “(๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเปาหมายในการบริหารจัดการของกองทุน...” 
เปน “(๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเปาหมายในการจัดหาและบริหารจัดการของกองทุน...” 

๔. หนา ๔๖ ขอ ๙ วรรคสอง บรรทัดท่ีสอง ควรเพ่ิมเติมขอความ 
จากเดิม “จํานวนสองในสามคน เปนผูลงนามถอนเงินกองทุน” 
เปน “จํานวนสองในสามคน เปนผูลงนามถอนเงินกองทุนและรายงานใหประธานกรรมการทราบ” 

๕. หนา ๔๗ ขอ ๑๑ ควรทําประกาศโดยระบุคําจํากัดความของแตละทุนและรายละเอียดใหชัดเจน 
๖. ควรเพ่ิม และระบุหมายเหตุวาเพราะอะไรมหาวิทยาลัยถึงออกขอบังคับฉบับนี้ โดยเหตุผลหลักคือ

นักศึกษา ตองกูยืมเงินเรียน มีการขอผอนผัน และทํางานในระหวางเรียน มีความเดือดรอนคอนขางมาก 
 
  



๑๔ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนชวยเหลือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ระเบียบท่ีนําเสนอและตามท่ีประชุมไดแกไข  
โดยมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ิมเติมเหตุผลดังกลาวขางตนตามความเหมาะสม 
 
  ๔.๔.๓  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย การบริหารและการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
พ.ศ. .... 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารและการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... เพ่ือให
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงแตงตั้ง 
โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น โดยผานการพิจารณาเบื้องตน
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
และพิจารณาทบทวนอีกครั้ง ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ 
 บัดนี้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไดพิจารณา (ราง) ขอบังคับดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ราง) ขอบังคับฉบับนี ้รวม ๕ ครั้ง ดังนี้ 

๑) ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
๒) ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๓) ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๔) ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๕) ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

๑. หนา ๖๔ ขอ ๓ ควรเพ่ิมเติมขอความ 
 จากเดิม “ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย บัณฑิตวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 เปน “ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารและการ

ดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔” 
๒. หนา ๖๖ ขอ ๘ (๕) บรรทัดท่ีสอง ควรเพ่ิมเติมขอความ 
 จากเดิม “...ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” 
 เปน “...ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับชาติและระดับบัณฑิตศึกษา” 
๓. หนา ๗๓ ขอ ๒๖ บรรทัดท่ีสอง ควรเพ่ิมเติมขอความ 
 จากเดิม “บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔...” 
 เปน “การบริหารและการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔” 

  



๑๕ 
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๔. หนา ๗๓ ขอ ๒๗ บรรทัดท่ีสองและสาม ควรเพ่ิมเติมขอความ 
 จากเดิม “... ซ่ึงออกตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย บัณฑิตวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 เปน “...ซ่ึงออกตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารและการดําเนินงาน

ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔” 
๕. การออกขอบังคับฉบับตอไปควรเปลี่ยนตัวจางเปนตัวสีดําแลวขีดเสนใต เพ่ือทําใหกรรมการฯ 

เห็นชัดเจนและสะดวกในการอานมากยิ่งข้ึน 
๖. ควรปรับปรุงในอํานาจหนาท่ีโดยใหระบุดวยวามีอํานาจและหนาท่ีในการกลั่นกรอง คัดเลือก  

ข้ึนบัญชีผูสอน อาจารยท่ีปรึกษา ทําวิทยานิพนธ และอาจารยท่ีดูแลงานวิจัยตองไดรับการกลั่นกรองอยางดี 
และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน เปนตน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารและการดําเนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ขอบังคับท่ีนําเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของ
กรรมการฯ ไปดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป 
 

๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงิน 
 

  - ไมมี - 
 

 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 

  ๔.๖.๑ การปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
เพ่ือเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  
และศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย 

 
 ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร ซ่ึงเปนผูมีสวนไดสวนเสียไดออกจากหองประชุม 
 การประชุมในระเบียบวาระท่ี ๔.๖.๑ เปนการประชุมลับ ผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของออกจากหองประชุม  
โดยท่ีประชุมอนุญาตใหอาจารยวาท่ีรอยตรีธฤษ เรือนคํา นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ นางสาวปราณิศา จันทรมา 
และนางสาวพัชรินทร สมพุฒิ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และนางสาวณัฐกานต ขันไชย นายอุดมศักดิ์ 
ปญญาอินทร และวาท่ีรอยตรีโกศล แสงงาม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมเขารวมประชุมได  

รองศาสตราจารยประสิทธิ์ กิจจนศิริ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาผลการพิจารณาปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เขาขายเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการนําเสนอ จํานวน ๒ ราย ดังนี้  
  



๑๖ 
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 ๑.  ผลการพิจารณาปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เขาขาย
เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย โดยวิธีปกติ จํานวน ๑ ราย 
 ๒. ผลการพิจารณาปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไมเขาขาย
ท่ีจะเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ จํานวน ๑ ราย      
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  

๑. อนุมัติปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกนางวิลาวัณย หงษอนุรักษ ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ตั้งแตวันท่ี ๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

๒. เห็นชอบผลการพิจารณาปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกนางสาวบังอร ฉัตรรุงเรือง 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาการทองเท่ียวและ 
การโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมเขาขายเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 
สาขาวิชาการทองเท่ียว 
 
  ๔.๖.๒  การยายสังกัดของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ไดมีมติเห็นชอบการยายสังกัด
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑ อัตรา เลขท่ีตําแหนง ๐๐๑๒ สังกัดสํานักงาน
ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการยายสังกัดของนางสาวดารารัตน ศิริลาภา เลขท่ีตําแหนง ๐๐๑๒ สังกัดสํานักงาน
ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ยายไป สังกัดสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
  ๔.๖.๓  ก.อ.ม. รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 

ของ อาจารย จาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร 
กรณี คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ี ๕๗/๒๕๕๘ 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
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  ๔.๖.๔  ก.อ.ม. รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
ของ อาจารยจาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร 
กรณี คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ี ๕๘/๒๕๕๘ 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 
  ๔.๖.๕  ก.อ.ม. รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 

ของ อาจารย จาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร 
กรณี มติคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัยไมเปนธรรม 
และคําส่ังมหาวิทยาลัยโดยไมสุจริต 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) นําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีอาจารยจาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ไดยื่นหนังสืออุทธรณและรองทุกขตอมติท่ีประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ประจํามหาวิทยาลัยไมเปนธรรม เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ และอุทธรณคําสั่งมหาวิทยาลัยโดยไมสุจริต 
เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องกลาวโทษดังกลาว เม่ือวันท่ี  
๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ และวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามลําดับ และสภามหาวิทยาลัยไดสงเรื่องให
คณะกรรมการ ก.อ.ม. เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาว และเม่ือ ก.อ.ม. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องดังกลาวเปนประการใด 
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปนั้น 
 บัดนี้ ก.อ.ม. ไดดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณและรองทุกข ของ อาจารย จาสิบตรี ดร.จอหนนพดล 
วศินสุนทร ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๕ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

๑. อาจารยนิมิต วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแจงวาคําสั่ง
มหาวิทยาลัยไมชอบดวยกฎหมาย อาจารยจาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร ไมไดรับทราบคําสั่ง แตคําสั่ง
บอกใหแจงคณบดคีณะวิทยาการจัดการเรียกอาจารยจาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร มาทําหนังสือทัณฑบน 
จนถึงวันนี้ก็ยังไมไดทํา แตมหาวิทยาลัยก็มีมติไมตอสัญญาแลว  

๒. กรรมการและเลขานุการ กจม. ไดชี้แจงวา เปนความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน  เนื่องจากประเด็นท่ี
ติดใจมี ๒ ประเด็น (๑) กระบวนการของ กจม. ไมชอบ และ (๒) คําสั่ง ไมชอบ ไมไดรับทราบ ในประเด็นแรกท่ี
คณะกรรมการ กจม. ดําเนินการ ยืนยันวาเปนไปตามขอบังคับสภาฯ ฉบับนี้ท้ังสิ้น (๑) มีการกลาวโทษจากผู
กลาวโทษวาอาจารยจาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร  นาจะประพฤติผิดจรรยาบรรณ สงมาให กจม. ไม
เก่ียวกับมหาวิทยาลัย เพราะขอบังคับวาใหสงให กจม. เม่ือ กจม. รับเรื่องแลว กจม.มีหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยลง
มติวากรณีไดรับเรื่องนั้นเปนกรณีท่ีควรเชื่อไดหรือไมวาจะเปนการประพฤติผิด หรือเปนกรณีท่ีไมควรจะเชื่อได
วาประพฤติผิด เพียงแตลงมติวาควรหรือไม ซ่ึงกอนท่ี กจม.จะดําเนินการนั้น กจม.สามารถดําเนินการลงมติเลย
ก็สามารถทําได จากขอมูลท้ังหลาย ท้ังคลิปเสียง ยูทูป และเอกสาร แต กจม.ก็ใหความเปนธรรมและตองการ
พิจารณาดวยความรอบคอบจึงตั้งคณะกรรมการหาขอเท็จจริงของ กจม. เอง โดยมติ กจม. ผูทรงคุณวุฒิของ 



๑๘ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

กจม. และเปนประธานฯ  ไปศึกษาขอมูลวาสิ่งท่ีสงมาเปนอยางไร เพราะบรรยากาศการประชุมอาจไมไดดู
รายละเอียดมาก กรรมการฯ ชุดนี้ลงไปดูเรียบรอยก็นําเสนอ กจม. กจม.ก็พิจารณาเหตุและผล สุดทายก็ลงมติ
วา “มีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะเปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณ” แลว กจม. ไมไดมีขอบังคับเขียนไววามีหนาท่ี
สอบสวน เม่ือมีมติอยางนี้แลว ใหสงเรื่องไปใหผูบังคับบัญชาตั้งกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ ไมใชวินัย  
แตวิธีการสอบสวนการลงมติตาง ๆ ใชขอบังคับวาดวยการสอบวินัยโดยอนุโลม กจม. มีมติแลวสงเรื่องไปให
ผูบังคับบัญชาคือทานอธิการบดี อธิการบดีจึงตั้งกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ คือ รศ.น.สพ.ศุภชัย  
เปนประธาน หนาท่ีประธานคือดําเนินการตามขอบังคับวาดวยการสอบสวนวินัยอยางเครงครัดและเปนธรรม 
กรรมการสอบสวนตองแจง สว.๒ คือการแจงขอกลาวหาใหอาจารยจาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทรทราบ 
เพ่ือความเปนธรรมเพ่ือใหรูวาตัวเองถูกกลาวหา แตกระบวนการท่ีเชิญผูถูกกลาวหามามีการเปลี่ยนวันท่ี
เนื่องจากมีการไปราชการ ติดภารกิจ ดวน ก็ขยับวันอาจารยจาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร อางเหตุนี ้
ไมพบกรรมการเพ่ือไมรับทราบขอกลาวหา แตโดยขอบังคับเขียนไววาใหสงทางไปรษณีย พน ๑๕ วันแลวถือวา
รับทราบ กระบวนการนี้จบถือวารับทราบ ตอมาหนาท่ีกรรมการไปรวบรวมพยานหลักฐานวาเปนอยางไร ข้ันตอน
ตอไปคือแจง สว.๓ คือสรุปพยานหลักฐาน ซ่ึงสนับสนุนขอกลาวหา เชิญอาจารยจาสิบตรี ดร.จอหนนพดล  
วศินสุนทร ก็มา และเซ็นรับทราบดวย และตอไปเขียนไววาประธานตองถามคนท่ีมาจะแกขอกลาวหา/ชี้แจง 
เปนลายลักษณอักษร หรือไม หากชี้แจงตองใหโอกาสและตองไมเกิน ๑๕ วัน ตามกฎเกณฑทุกอยาง ปรากฎวา
อาจารยจาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร แจงวาจะชี้แจงเปนลายลักษณอักษร ก็รับทราบกลับไป พอใกล
จะครบ ๑๕ วัน ยังไมครบ ๑๕ วันมีหนังสือมาถึงประธานกรรมการขอคัดคานคณะกรรมการฯ แตกระบวนการ
คัดคานกรรมการฯ พนมาแลวตั้งแตวันท่ีรับทราบคําสั่ง จากนั้นวันท่ีจะครบ ๑๕ วัน มาบอกอีกวาขอเลื่อนไปอีก 
๖๐ วัน ไมมีขอบังคับใดใหคณะกรรมการบอกใหเลื่อนไปได กรรมการตอบกลับไปวาไมมีอํานาจก็พิจารณา
ตามนั้น เม่ือกรรมการใหสิทธิ์ในการชี้แจงได แตก็ไมไดใชสิทธิ์ และท่ีเปนขอประพฤติผิดจรรยาบรรณ ๔ ขอ 
ทานก็ไมเคยชี้แจง จากนั้น เม่ือกรรมการสอบสวนเสร็จก็ไดจัดทํา สว.๖ คือรายงานสงให กจม. กจม.มีหนาท่ี
วินิจฉัยวาจะเปนอยางไร จะเปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือไม หากประพฤติผิดเปนวินัยหรือไม 
กรรมการสอบสวนมาบอกผิดท้ังวินัยและจรรยาบรรณ แต กจม. ยังปราณีลงมติบอกวาอาจารยจาสิบตรี  
ดร.จอหนพนดล วศินสุนทร ผิดจรรยาบรรณ สรุป กจม.ก็มีมติวาผิดจรรยาบรรณ สวนวินัยตกไป เม่ือผิด
จรรยาบรรณ ข้ันตอนตอไปบอกวาใหสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามขอ ๒๐ มติ กจม.เสนอใหทําทัณฑ
บน จึงดําเนินการสงไปยังมหาวิทยาลัย  อธิการบดีก็ออกคําสั่งใหอาจารยจาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร 
มาทําทัณฑบน ซ่ึงหลักทัณฑบนคือเจาตัวตองเซ็นเปนการใหสัตยาบรรณกับผูบังคับบัญชาวาขาพเจาไดผิดไป
แลวตอไปจะไมทําอีก เปนตน และลงนาม และตามขอบังคับวา ๑๕ วัน อาจารยจาสิบตรี ดร.จอหนนพดล  
วศินสุนทร รับทราบคําสั่ง เพราะอธิการบดีสงคําสั่งไปถึงคณบดีคณะวิทยาการจัดการใหดําเนินการตามคําสั่ง
โดยใหอาจารยจาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร มาทําทัณฑบนภายใน ๑๕ วัน และบวกคําสั่งอีก เปน  
๓๐ วัน อาจารยจาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร ทราบคําสั่งไปแลวแตไมมาทําทัณฑบน จากการท่ีอาจารย 
จาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร นําขอมูลข้ึนเผยแพรบนเฟซบุค ก็สามารถถือเปนหลักฐานท่ีทราบคําสั่ง 
ไดชองทางหนึ่ง จากนั้นคณบดีทํารายงานถึงอธิการบดีวาพนเวลาตามคําสั่งแลวขาพเจาไดดําเนินการแลว 
อาจารยจาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร รับทราบไปแลว แตไมมาทําทัณฑบน กระบวนการก็เสร็จสิ้น  
นี่คือท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจึงเรียนเปนขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา เอกสารท้ังหมดอยูในสํานวนการสอบสวน  
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๓. ท่ีประชุมเสนอวา กอม. อาจตองกลับไปทบทวนเนื่องจากในคําวินิจฉัยของ กอม. ไดดําเนินการ
ตามขอบังคับวาดวยกรณีท่ีอาจรองทุกข การรองทุกข ตามท่ีไดเขียนไวในคําวินิจฉัยหนาแรก และจากนั้น กอม. 
ก็ดําเนินการตามขอเท็จจริงทุกประการ จนกระท่ังถึงคําวินิจฉัย ประเด็นท่ีอาจารยจาสิบตรี ดร.จอหนนพดล 
วศินสุนทร  อุทธรณกับรองทุกขมี ๒ ประเด็น กรณีท่ี ๑ รองทุกขมติ กจม กรณีท่ี ๒ อุทธรณคําสั่งของอธิการบดี  
ซ่ึงเขาขายอุทธรณคําสั่งผูบังคับบัญชา ซ่ึงในขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย จรรยาบรรณ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ เขียนวา การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณตาม
ขอบังคับนี้ ใหดําเนินการตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การอุทธรณโทษภาคทัณฑ  
ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือน ของขาราชการพลเรือนในสถาบนอุดมศึกษาโดยอนุโลม ซ่ึงออกป พ.ศ.๒๕๕๐  
จึงขอใหอางฐานอํานาจนี้เขาไปดวย  
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  มอบ กอม. พิจารณาเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ แลวนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัย
อีกครั้ง 
 
  ๔.๖.๖  ก.อ.ม. รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 

ของ นายธีระยุทธ ทองพรหม 
กรณี คําส่ังลงโทษไลออกจากราชการ 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 
  ๔.๖.๗  ก.อ.ม. รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 

ของ นายวุฒิชัย อริวรรณา 
กรณี คําส่ังลงโทษลดข้ันคาจาง (เงินเดือน) 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 
  ๔.๖.๘  ก.อ.ม. รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 

ของ อาจารยนิมิต วุฒิอินทร 
กรณี ผูบังคับบัญชากล่ันแกลงไมปฏิบัติตามระเบียบราชการและกฎหมาย 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบหรือทักทวง 
 
 - ไมมี - 
 
  



๒๐ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนชวยเหลือนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนําเสนอ 

ท่ีประชุมวา เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนชวยเหลือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๗ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน
ชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
๑. ลําดับท่ี ๒ ควรแกไขขอความ 
 จากเดิม “อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม หรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

เปนรองประธานกรรมการ” 
 เปน “อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม หรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปน

รองประธานกรรมการ” 
๒. ลําดับท่ี ๔ ควรเพ่ิมเติมขอความ 
 จากเดิม “นายจุลนิตย วังวัฒน กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ” 
 เปน “นายจุลนิตย วังวิวัฒน กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ” 
๓. ควรตัดลําดับท่ี ๖ ออก 
๔. ควรเพ่ิมคณบดีคณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เปน กรรมการ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน 
๑๘ ราย รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอและท่ีแกไขรวมกัน โดยมอบเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยประสานกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําเพ่ือใหไดชื่อมาจํานวนหนึ่งราย เปน
กรรมการ 

 
  



๒๑ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป คือ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 
วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารเอนกประสงคดานภาษา 
และวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป คือ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ วันท่ี ๕ สิงหาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารเอนกประสงคดานภาษา และวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๐ น. 
 

 มนัญชยา รัตนกิจ วาท่ีรอยตรี ธฤษ เรือนคํา 
 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (อาจารยธฤษ เรือนคํา) 
 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ผูจดบันทึกรายงานการประชุม ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
 

 
 สารุง ตันตระกูล 
 (ผูชวยศาสตราจารยสารุง ตันตระกูล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 




